

ส่วนงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษาไม่ตรงตามกำหนดเวลาตามแผน</p>	<p>นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษาไม่ตรงตามกำหนดเวลาตามแผน</p>	<p>1. โครงการการเขียนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา</p> <p>2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทำกำหนดการรายงานความก้าวหน้าปริญญาโท</p>	<p>รอกการแจ้งสรุปจำนวนนิสิตได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กย.62)</p>	<p>อยู่ระหว่างรอผลดำเนินการ</p>	<p>คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการติดตามผลความคืบหน้าปริญญาโทนิสิตและรายงานความคืบหน้าทุกภาคการศึกษา</p>	<p>ปีการศึกษา 2561/</p> <p>รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา</p> <p>ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ</p> <p>หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร</p>	-
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>ขาดผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ตามเกณฑ์ สกอ.</p>	<p>ขาดผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ตามเกณฑ์ สกอ.</p>	<p>1. ทูลสนับสนุนการแปลบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ</p> <p>2. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญพิจารณาบทความวิจัย</p> <p>3. จัดตั้ง One Stop Service ให้แก่คณาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษาในการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ อาทิ ในฐาน Scopus หรือ ACI</p>	<p>บรรลุผลตามตัวชี้วัดความเสี่ยง โดยมีบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ตามเกณฑ์ สกอ. จำนวน 6 บทความ</p>	-	-	-	-

<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>ระบบการใช้งานของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารไม่พร้อมใช้งาน อันเนื่องมาจากอาคารอยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลายส่วน</p>	<p>ระบบการใช้งานของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารไม่พร้อมใช้งาน อันเนื่องมาจากอาคารอยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลายส่วน</p>	<p>1. โครงการสำรวจและติดตามความพร้อมอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์</p> <p>2. งานปรับปรุงภายในอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์</p>	<p>บรรลุความสำเร็จของการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.00</p>	<p>ระบบการใช้งานของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารยังอยู่ระหว่างปรับปรุง บังประมาณ 2562-2563</p>	<p>มีการติดตามผลการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยงทุก 6 เดือน</p>	<p>กัณยาน2562-2563/</p> <p>รองคณบดีบริหารและวางแผน</p> <p>ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารความเสี่ยง</p>	<p>-</p>
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>การรับนิสิตไม่เป็นไปตามแผนการรับต่อปีการศึกษา</p>	<p>การรับนิสิตไม่เป็นไปตามแผนการรับต่อปีการศึกษา</p>	<p>1. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแต่บะหลักสูตรโครงการ Open House</p> <p>2. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสมัครศึกษาต่อ</p> <p>3. จัดกิจกรรม Road Show</p>	<p>ความเสี่ยงยังคงอยู่ โดยในภาพรวมจำนวนนิสิตปริญญาตรีทุกหลักสูตรยังอยู่ในระดับยอมรับได้</p>	<p>มีจำนวน 8 หลักสูตร ที่นิสิตสละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเกินร้อยละ 20 ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการแข่งขันของหลักสูตรต่างสถาบัน ที่มีมากขึ้น</p>	<p>วางแผนกลยุทธ์กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกมากขึ้น ได้แก่</p> <p>1. ประชาสัมพันธ์แนะนำจุดเด่นหลักสูตรและการเปิดรับสมัคร และกิจกรรม Open House</p> <p>2. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์การสมัครให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2562

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ระเบียบวาระที่ 4.3

ลงชื่อ..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ วรณวิไชย)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 30 กันยายน 2562